



ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 ประจำ เดือน มิถุนายน 2562

# จดหมายข่าว

## องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช

### อ.เสดียง อ.นครราชสีมา

สุขภาพดี การศึกษาทำดี เกษตรกรรมยั่งยืน ยึดวิถีชาวมุทธ นำการพัฒนา







การประชุมประชาคมระดับตำบล

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) หรือ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

โดยมีนายชัยธัช ศรีนภาทิพย์

ท้องถิ่นอำเภอโชคชัย เป็นประธาน

และมีประชาชนตามสัดส่วนการประชุม

ประชาคมระดับตำบลเข้าร่วมประชุม

เป็นจำนวนมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 60



[www.kratoke.go.th](http://www.kratoke.go.th)





# องค์การนิรภัยสัตว์อนาถาประเทศไทย

สหกรณ์ การศึกษาทำกิจ เกษตรกรรมยั่งยืน ยึดวิถีชาวพุทธ นำการพัฒนา

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

**อน.ส.ส.ท.จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562**

**เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสัตว์**

**โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโขงเจียม**

**มาร่วมกิจกรรมในการทำหมันสุนัข และ แมว ในตำบลสุกระโทก **ฟรี****



[www.kratoke.go.th](http://www.kratoke.go.th)





ด้วยสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการ  
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  
มีกำหนดชี้แจงการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ใน  
การขอรับการสนับสนุนโครงการ และสำรวจ  
ข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเป็น  
ข้อมูลในการเตรียมการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
ประจำปี ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการ  
เสนอโครงการ/**บริการตรวจสุขภาพและตัดผม  
ฟรี** โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน-  
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.  
อปพร. ตำบลกระโทก เข้าร่วมประชุม







อบต.กระจ่างจัดโครงการฝึกอบรมสาธารณสุขภัยเบื้องต้น ด้วยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลโชคชัย บริษัท ลากเพิ่มพูน จำกัด โรงพยาบาลโชคชัย มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือชีวิตคน เช่น การทำ CPR การดับเพลิงกรณีเกิดไฟไหม้ การขับขี่ปลอดภัยบนทางถนน เป็นต้น โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดพะโค และโรงเรียนบ้านดอน พร้อมประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย







ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระจ่าง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  
 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความเคารพ ครูผู้สอน ผู้ซึ่งให้ความรู้ทางวิชาการ  
 สอนให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคม  
 โดยเด็ก ๆ ได้นำพานดอกไม้ พานรูปเทียน มาไหว้ครู อย่างพร้อมเพรียงกัน







## องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าง

สุขภาพดี การศึกษาทั่วถึง เกษตรกรรมยั่งยืน ยึดวิถีชาวนุเคราะห์ นำการพัฒนา

# “ทุจริตคือโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

ผู้ประพันธ์ นายสมเฒ่า อินทร์ดวง จ.ร้อยเอ็ด  
รางวัลที่ 1 จากการประกวดคำขวัญ

## CORRUPTION DESTROYS BOTH COUNTRY AND THE PEOPLE

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติ  
แจ้งสำนักงาน **ป.ป.ช.** ส่วนกลาง หรือสำนักงาน **ป.ป.ช.** ประจำจังหวัด  
ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)

สายด่วน **ป.ป.ช.**  
**1205**

# ต่อสู้ต้าน คอรัปชัน

## ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าง (สำนักงานปลัด)



044-000371



โทร.093-5260870

[www.kratoke.go.th](http://www.kratoke.go.th)



E-mail : [kratoke\\_obt@hotmail.com](mailto:kratoke_obt@hotmail.com)



องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าง



คนบ้านกระจ่าง

